

## สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รักเคารพ

มีคำกล่าวหนึ่งบอกว่า “มันเป็นไปไม่ได้” เป็นประโยคที่ถ้าคนที่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตคงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าประโยคนี้นั้นมันแฝงไปด้วยสิ่งที่เราไม่อยากจะพบเจอวันนี้อยากจะนำเสนอประโยคนี้ครับ ในหนังสือพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมมีหลายตอนที่ทำให้เห็นถึงความหมายของประโยคข้างต้น เช่น ในวันที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสส บนภูเขา โมเสสเห็นพุ่มไม้ติดไฟแต่ไม่ไหม้(อพย,3:1-6) แน่แน่นอนว่าถ้าเป็นยุคสมัยของพวกเรา เหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้น พวกเราคงจะพูดได้ว่า “มันเป็นไปไม่ได้” หรือ วันที่ประชากรอิสราเอล ก่อนฟาโรห์จะปล่อยให้เป็นอิสระ ภัยพิบัติ สิบประการก็เกิดขึ้นกับประชากรชาวอียิปต์ (อพย,7:11) ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นสมัยเราซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้ เราก็คงจะพูดเช่นเดียวกันว่า “มันเป็นไปไม่ได้” หรือเหตุการณ์สมัยของพระเยซูเจ้าเองก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนก็พิศวงในการกระทำของพระเยซู เช่น ทรงรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อน(ลก,17:11-19) ในยุคสมัยนั้นการรักษาโรคชนิดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลย และเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากมายในพระคัมภีร์



พี่น้องที่รักมีหลายครั้งที่พ่อมีประสบการณ์ที่ต้องเจอความยากลำบากในชีวิตหรือแม้แต่ว่าพวกเราเองก็อาจพบเจอ ปัญหาที่เราคิดว่า “มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไป” และทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้เราต้องการบุคคลที่สามารถช่วยให้เราก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรค ซึ่งเราก็ต้องพึ่งพา เหล่าญาติพี่น้อง บุคคลที่เรานับถือและผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเคารพ แต่เมื่อผู้ช่วยเหลือเหล่านั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งให้เราได้ หรือพวกเขาช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหายังไม่หมดไป ที่พึ่งสุดท้ายหลายครั้งพวกเราก็ไปหาความเชื่อของเรา ไปหาพระเป็นเจ้า ไปนั่งสวดภาวนา ไปนั่งร้องไห้ ไปบ่นให้พระฟัง ไปนั่งเงียบๆ ในวัด ไปร่วมมิสซาอย่างตั้งใจ ไปแก้บาปอย่างตั้งใจที่สุด แม้จะจำบทแก้บาปไม่ได้ก็ตามและออกไปรับศีลมหาสนิท ที่พึ่งสุดท้ายกลับกลายเป็นพระเป็นเจ้าที่เราอยากมาหา มาพบและฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์ จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค ทุกอย่างกลับผ่านไปได้ด้วยดี ในแบบที่เราคิดว่า “มันเป็นไปไม่ได้” แต่ปัญหาและอุปสรรคนั้นกลับผ่านได้เพียงแค่ว่ามาหาพระ

พี่น้องที่รัก ถ้าประโยคเริ่มต้นที่พ่อได้พิมพ์ไว้ในตอนต้นที่ว่า “มันเป็นไปไม่ได้” แต่เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับพระเป็นเจ้า เราได้พบกับความช่วยเหลือจากพระเจ้า พ่อก็อยากจะเติมคำเพิ่มไปอีกสักนิดว่า “สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้” เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการดำเนินชีวิต บางท่านที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรค ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ขอให้ความเชื่อของท่านเข้มแข็ง และขอให้พระทำให้ท่านได้พบกับความช่วยเหลือจากพระองค์ จากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็น สิ่งที่เป็นไปได้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

Antonil

